

Gắn kết yêu thương từ việc đọc sách



Gia đình chị Trần Thị Thu Thủy (huyện Tuy An) thi phần chào hỏi. Ảnh: THIÊN LÝ

Với chủ đề “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”, hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2023 là hoạt động bổ ích, tạo điều kiện để cha mẹ cùng các con chia sẻ, kết nối, góp phần quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc gia đình.

Đến với hội thi, 4 đội (gia đình) của TP Tuy Hòa, TX Đông Hòa và 2 huyện Phú Hòa, Tuy An tương ứng với các tên gọi: Yêu thương, Sẻ chia, Gắn kết và Hạnh phúc, cùng trải qua 3 phần thi chào hỏi, giới thiệu sách và vẽ tranh.

Trải nghiệm thú vị với sách

Ngay từ phần thi chào hỏi, các đội thi đã sử dụng hình thức sân khấu hóa bằng các làn điệu hò, vè, bài chòi, múa, đọc thơ... một cách sáng tạo, dí dỏm, giới thiệu chi tiết từ tính cách, sở thích, công việc của mỗi thành viên đến thông điệp của gia đình mình. Sự sáng tạo của các đội đã để lại ấn tượng sâu sắc và nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng không ngừng của khán giả.

Đặc biệt, ở phần thi giới thiệu sách, các đội lần lượt giới thiệu cuốn sách gia đình yêu thích hoặc để lại bài học ý nghĩa cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Là đội có phần thi giới thiệu sách được ban giám khảo đánh giá cao, gia đình chị Trần Thị Thu Thủy (huyện Tuy An), cho biết vào sinh nhật lần thứ 30 của chị Thủy, một người bạn thân đã tặng chị cuốn sách *7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc* của TS Stephen R.Covey. Cuốn sách này đã thay đổi cách nghĩ, cách sống của chị và các thành viên trong gia đình.

Theo cuốn sách này, không phải danh vọng, trí tuệ hay sự giàu có mà tình cảm, khát vọng và sự nhìn xa trông rộng của mọi thành viên trong gia đình mới là yếu tố đầu tiên quyết định cho một mái ấm vững chắc. Cũng chính vì đây là vấn đề mang tầm vĩ mô nên *7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc* mang một chút hàn lâm nhưng cách truyền đạt của tác giả vẫn gần gũi, dễ hiểu, không kén bạn đọc và hoàn toàn có thể áp dụng vào đời sống hằng ngày.

Chị Thủy chia sẻ: "*7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc* mang đến cho tôi và các thành viên những bài học quý giá để tạo dựng và duy trì văn hóa gia đình vững chắc trong xã hội nhiều biến động ngày nay. Sách phù hợp với thực tế từ việc dạy dỗ con cái, thái độ, cách cư xử của mọi người trong gia đình... Tôi nghĩ, đây là cuốn sách vô cùng bổ ích và ý nghĩa".

Phần thi cuối - vẽ tranh nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Mỗi bức tranh đều mang ý nghĩa sâu sắc về cách sống, giáo dục con cái, tình yêu thương, trách nhiệm và bổn phận của mỗi người trong gia đình. Rộng hơn thế là trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân về nghĩa vụ, trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội.

Gia đình anh Phạm Hồng Lễ và chị Phạm Thị Nghiêm (huyện Phú Hòa) cho rằng, không chỉ là sân chơi bổ ích, góp phần xây dựng thói quen đọc sách cho các thành viên trong gia đình, hội thi còn xây dựng mối liên hệ giữa gia đình, thư viện và cộng đồng ngày càng gần gũi, thân thiện để chung tay lan tỏa văn hóa đọc. Con gái của vợ chồng anh Lễ, Phạm Việt Ý bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng các thành viên trong gia đình tham gia một hoạt động ý nghĩa.

Xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2023 là một trong những hoạt động thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 và chương trình Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đây còn là hoạt động được Sở VH-TT&DL tổ chức thường niên.

Đánh giá về hội thi, bà Võ Thị Nguyễn Huệ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: "Các gia đình tham gia hội thi chuẩn bị khá chu đáo các nội dung mà ban tổ chức đã đề ra. Mỗi chương trình dự thi của các gia đình từ màn chào hỏi đến giới thiệu sách và phần thi vẽ tranh với chủ đề "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương" đều thể hiện được vai trò của sách và sự gắn kết tình yêu thương của các gia đình".

Theo ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, hội thi Gia đình đọc sách tỉnh Phú Yên năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau, để cùng trò chuyện, chia sẻ, từ đó hiểu nhau và yêu thương, gắn bó với nhau nhiều hơn. Hơn hết, hội thi nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia

đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội đối với việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam.

“Gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình yên vui, hạnh phúc là nền tảng phát triển của một xã hội tiến bộ. Gia đình là nơi để yêu thương, là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Gia đình đọc sách vừa nâng cao tri thức, giáo dục nhân cách, vừa là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình một cách hiệu quả nhất”, ông Thái nhấn mạnh.

Gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình yên vui, hạnh phúc là nền tảng phát triển của một xã hội tiến bộ. Gia đình là nơi để yêu thương, là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên nhất đối với mỗi con người. Gia đình đọc sách vừa nâng cao tri thức, giáo dục nhân cách, vừa là sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình một cách hiệu quả nhất.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thái

THIÊN LÝ